
รายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 
คร้ังที่ ๒/2562 

วันพุธท่ี 2๗ กุมภาพันธ์ 2562 
ณ ห้องประชุม กตร. (วังไชยา) ชั้น 2  

.................................. 
 

ผู้มาประชุม 
  ๑. นายสมชัย คล้ายทับทิม  หน.ผตปค. 

๒. นายสมเจตน์  เปล้ืองนุช  ผตปค. 
๓. นายศราวุธ  ไทยเจริญ   ผตปค. 
4. นายวิรัตน์  ไชยสิทธิ์   ผตปค. 
5. นายวชิระ เกตุพันธุ ์   ผตปค. 
๖. นายวรญาณ  บุญณราช  ผตปค. 
๗. นายชรินทร์  ทองสุข   ผตปค. 
๘. นายวรวิทย์  ชัยสวัสด์ิ   ผตปค. 
๙. นายบุญช่วย  หอมยามเย็น  ผตปค. 

 

ผู้ไม่มาประชุม/ติดราชการ 
๑. นายอนุสร  ตันโชติกุล   ผตปค. 
๒. นายนริศ  นิรามัยวงศ์   ผตปค. 
๓. นางสุภาพรรณ บุญถนอม  ผตปค. 
๔. นางณัสม์ฐรัศ  อมรสุวรรณ์  ผอ.กตร.  
๕. นายรัฐดล  ล่ิมหัน   ผช.ผตปค. 
๖. นายธนิสร ภู่ค าจันทร์   ผช.ผตปค. 
๗. พ.จ.อ. สุทัศน์ ภาสุกัญจน์  นจท.ปฏิบัติการ 

   

ผู้เข้าร่วมประชุม 
    ๑. พ.จ.ต.วิสูตร  จ าพานิชย์  จพง.ปค.ช านาญการพิเศษ 

   ๒. นางมนัสนันท์  ปุณยศิริกุล       นจท.ช านาญการ 
 ๓. นางเจิมพักตร์  ธาราฉัตร  จพง.ปค.ช านาญการ 
 ๔. นางสรชา  กุลรัตนเวคิน  นจท.ช านาญการ 
 ๕. นางถนอมนวล  ขาวสบาย  จพง.ปค.ช านาญการ 

  ๖. นายปริยวิศว์  ชุมสงฆ์ธีวสุ  ผช.ผตปค. 
  ๗. นายวสันต์  เชียงวงค์   ผช.ผตปค. 
  ๘. นายธีรพงศ์  กาบขุนทด  ผช.ผตปค. 
  ๙. นายชานิศ ทองสวัสด์ิ   ผช.ผตปค. 
  1๐. นายจิราชัย  สุขมี   ผช.ผตปค. 
  1๑. นายนภัสวัต  วรรณญาพร  ผช.ผตปค. 
  ๑๒. นายอิทธิพัทธ์ รัตนรักษพงศ์  ผช.ผตปค. 

๑๓. นายกฤษชัย  เกษสุนทร  ผช.ผตปค. 
  1๔. นางสุภชา  ภู่อ่ า   นจท.ช านาญการ 

 
/ 1๕. นายพรศักดิ์ … 
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 1๕. นายพรศักดิ์ ปานศักดิ์  นก.ช านาญการ 
 1๖. นายสุรวุฒิ  พร้อมพูล  นก.ปฏิบัติการ 
 1๗. นายธีรเจต  เพชรลีลา  จพง.ธก.ช านาญงาน 
 ๑๘. นางวราภรณ์  ลับไพรี  จพง.ธก.ช านาญงาน 
 ๑๙. นางสาวหัชชพร  อธิจันทร์  จพง.ธก.ปฏิบัติงาน 
 2๐. นางสาวพรรณี  จุลทับ  จพง.ธก.ปฏิบัติงาน 
 2๑. นายเจริญ  สอนซื่อ   ลูกจ้างประจ า 
 2๒. นางสาววฤณดา  แก้วบัวดี  พนักงานราชการ 
 2๓. นางสาวกัณฐมณี  สืบ  พนักงานราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม (หน่วยงานภายนอก) 
 1. นายสุวดิษฐ วิชัยดิษฐ    หัวหน้าฝ่ายพัฒนาส่งเสริมการบริหารงานท้องท่ี  
 2. นายฐิติพันธ์ สวนยะเสรี  นวผ.ช านาญการ 
 3. นายพีระศักดิ์ ชินชัยพงษ์  จพง.ปค.ปฏิบัติการ 
 ๔. นายชวนากร กันยะมาตร  จพง.ปค.ช านาญการ 
 ๕. นางสาวอนงค์รัตน์ อยู่เป็นสุข  จพง.ปค.ช านาญการ 
 ๖. นายปรีชา บุญรักษา   จพง.ปค.ปฏิบัติการ 
 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๓0 น. 
  นายสมชัย คล้ายทับทิม หน.ผตปค. เป็นประธานการประชุมได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ มีดังนี้ 
  มท. มีค าสั่งแต่งต้ังผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 

     - ค าส่ังท่ี ๒๙๙/2562 ลงวันท่ี ๓๑ มกราคม 2562  
    1) นายวรญาณ บุญณราช รับผิดชอบเขตตรวจราชการส่วนกลาง  

เขตตรวจราชการท่ี 6 กลุ่ม จ.ภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 
    2) นายชรินทร์ ทองสุข รับผิดชอบเขตตรวจราชการท่ี 1  

กลุ่ม จ.ภาคกลางตอนบน เขตตรวจราชการท่ี 2 กลุ่ม จ.ภาคกลางปริมณฑล 
 3) นายวิรัตน์ ไชยสิทธิ์ รับผิดชอบเขตตรวจราชการท่ี 3  
กลุ่ม จ.ภาคกลางตอนล่าง 1 เขตตรวจราชการท่ี 4 กลุ่ม จ.ภาคกลางตอนล่าง 2 

4) นายอนุสร ตันโชติกุล รับผิดชอบเขตตรวจราชการท่ี 5  
กลุ่ม จ.ภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 
 5) นายบุญช่วย หอมยามเย็น รับผิดชอบเขตตรวจราชการท่ี 7  
กลุ่ม จ.ภาคใต้ชายแดน  
 6) นายนริศ นิรามัยวงศ์ รับผิดชอบเขตตรวจราชการท่ี 8  
กลุ่ม จ.ภาคตะวันออก 1 เขตตรวจราชการท่ี 9 กลุ่ม จ.ภาคตะวันออก 2 
 7) นายสมเจตน์ เปล้ืองนุช รับผิดชอบเขตตรวจราชการท่ี 10  
กลุ่ม จ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

 
/ 8) นายวชิระ ... 

 



-๓- 
 

 8) นายวชิระ เกตุพันธ์ รับผิดชอบเขตตรวจราชการท่ี 11  
กลุ่ม จ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เขตตรวจราชการท่ี 1๓  
กลุ่ม จ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 

9) นายวรวิทย์ ชัยสวัสด์ิ รับผิดชอบเขตตรวจราชการท่ี 12  
กลุ่ม จ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  
 ๑๐) นายสมชัย คล้ายทับทิม รับผิดชอบเขตตรวจราชการท่ี ๑๔ 
กลุ่ม จ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 

1๑) นางสุภาพรรณ บุญถนอม รับผิดชอบเขตตรวจราชการท่ี 15  
กลุ่ม จ.ภาคเหนือตอนบน 1 เขตตรวจราชการท่ี 16 กลุ่ม จ.ภาคเหนือตอนบน 2 

11) นายศราวุธ ไทยเจริญ รับผิดชอบเขตตรวจราชการท่ี 17  
กลุ่ม จ.ภาคเหนือตอนล่าง 1 เขตตรวจราชการท่ี 18 กลุ่ม จ.ภาคเหนือตอนล่าง 2 
 

  มท. มีค าสั่งการจัดเรียงอาวุโสของผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 
     - ค าส่ังท่ี ๓๐๐/2562 ลงวันท่ี ๓๑ มกราคม 2562   

๑) นายสมชัยคล้ายทับทิม   ผตปค. 
๒) นายสมเจตน์  เปล้ืองนุช  ผตปค. 
๓) นายศราวุธ  ไทยเจริญ   ผตปค. 
๔) นายอนุสร  ตันโชติกุล   ผตปค. 
๕) นายนริศ  นิรามัยวงศ์   ผตปค. 
๖) นายวิรัตน์  ไชยสิทธิ์   ผตปค. 
๗) นายวชิระ เกตุพันธุ์   ผตปค. 
๘) นายวรญาณ  บุญณราช  ผตปค. 
๙) นายชรินทร์  ทองสุข   ผตปค. 
๑๐) นายวรวิทย์  ชัยสวัสด์ิ  ผตปค. 
1๑) นางสุภาพรรณ  บุญถนอม  ผตปค. 
1๒) นายบุญช่วย  หอมยามเย็น  ผตปค. 

 

   มท. มีค าสั่งแต่งต้ังหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง และรองหัวหน้า 
 ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 
  - ค าส่ังท่ี ๓๐๑/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 31 มกราคม ๒๕๖๒ 

1) นายสมชัย คล้ายทับทิม  หน.ผตปค. 
2) นายสมเจตน์  เปล้ืองนุช  รอง หน.ผตปค. 
 

มติที่ประชุม    - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง  
หน.ผตปค.    - รายงานการประชุม ผตปค. ครั้งท่ี 1/256๒ ท่านใดแก้ไขเชิญแจ้งได้ท่ี 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม) ฝ่ายเลขาฯ และสามารถตรวจสอบได้ทางเว็ปไซต์ กตร. 
 

มติที่ประชุม    - รับรอง 
 

  / ระเบียบวาระ … 
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเพื่อทราบ 
3.1 การตรวจประเมินโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข)  
ประจ าปี ๒๕๖๒ 

หน.ผตปค.   - กรมการปกครองได้มีค าส่ังท่ี 159/2562 ลงวนัท่ี 28 มกราคม 2562 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)     เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น  

(บ้านสวย เมืองสุข) ประจ าปี 2562 ระดับเขต โดยมีผู้ตรวจราชการ 
กรมการปกครอง เป็นประธาน และผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบระเบียบ 
วาระการประชุม 

 

มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 

หน.ผตปค.   - ส าหรับรายละเอียดการด าเนินการ เชิญผู้แทน สน.ปท. ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม) 
 

ผู้แทน สน.ปท.   - การด าเนินโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจ าปี ๒๕๖๒  
ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งผลงานจากจังหวัด ซึ่งยังคงเหลืออีก ๒๐ จังหวัด สน.ปท.  
ได้มีหนังสือเร่งรัดการด าเนินการ อยู่ระหว่างเสนอ อปค. ลงนาม ซึ่งเบ้ืองต้น 
ได้ประสานจังหวัดทราบเพื่อส่งผลงานภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 หรืออย่างช้า 
ต้นเดือนมีนาคม 2562  
 - ส าหรับการตรวจประเมินผลงาน เมื่อจังหวัดส่งผลงานหมู่บ้านท่ีได้รับการคัดเลือก
ครบถ้วนแล้ว จะมีการประชุมคณะท างานตามค าส่ังกรมการปกครอง ท่ี 59/2562 
ลงวันท่ี 28 มกราคม 2562 เพื่อมอบหมายหน้าท่ีและเป็นผู้ประสานงานกับ ผตปค. 
โดยตรงและโดยเร่งด่วน เพื่อให้การตรวจประเมินเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
ซึ่งก าหนดการตรวจประเมินระดับเขต อยู่ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2562  
แต่ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลง หากการส่งผลงานจากจังหวัดไม่เป็นไปตาม 
กรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 
 - ส าหรับรายละเอียดอื่นๆ สน.ปท. จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง                         

 

หน.ผตปค.   - ส าหรับรายช่ือ วัน เวลา ขอความกรุณา สน.ปท. แจ้งมายัง กตร.  
(นายสมชัย คล้ายทับทิม) เพื่อให้เตรียมตัวและจะต้องก าหนดแผนการออกตรวจราชการต่อไป 
    

ผู้แทน สน.ปท.  - รับทราบ 
 

3.2 ประเด็นการตรวจติดตามของ สน.สก. 
   (1) การด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

หน.ผตปค.   - เชิญผู้แทน สน.สก. 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม) 
 
 
 

/ ผู้แทน สน.สก. ... 
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ผู้แทน สน.สก.   - การด าเนินงานป้องกนัและปราบปรามการค้ามนุษย์ มีประเด็นท่ีให้ ผตปค.  
ตรวจติดตาม ดังนี้ 
   ประเด็นท่ี 1 การด าเนินงานตาม 8 มาตรการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
และนายอ าเภอ ก าชับและติดตามการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของศูนย์บูรณาการ  
และประสานการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับอ าเภอ  
ตามแนวทาง 8 มาตรการ ดังนี้ 
   1. มาตรการป้องกัน 
   2. มาตรการสกัดกั้นเชิงพื้นท่ี 
   3. มาตรการปราบปราม 
   4. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเข้าถึงเครือข่ายค้ามนุษย์ในพื้นท่ี 
   5. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารการค้ามนุษย์ 
   6. มาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
   7. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ 
   8. มาตรการประชาสัมพันธ์ 
   การตรวจติดตาม ให้จังหวัด/อ าเภอ ด าเนินการตาม 8 มาตรการอย่างเคร่งครัด 
   ประเด็นท่ี 2 การจัดชุดปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ ใหจั้งหวัดด าเนินการ  
และแจ้งอ าเภอจัดชุดปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ ด าเนินการป้องกันตรวจตรา
พื้นท่ีตลอดแนวชายแดน เส้นทางเข้ามาในพื้นท่ีช้ันใน ตรวจสถานบริการและสถาน
ประกอบการท่ีเป็นกลุ่มเส่ียง หรือต้ังจุดตรวจ จุดสกัด หากพบการกระท าความผิด 
ให้ด าเนินคดีตามกฎหมาย ระดับจังหวัด ด าเนินการอย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน  
ระดับอ าเภอด าเนินการอย่างน้อย 2 ครั้ง/เดือน 

      การตรวจติดตาม  
   1. ให้อ าเภอรายงานตามแบบ คม. 2 และ แบบ คม. 3 (ถ้ามี) ให้จังหวัดทราบทุกเดือน  
   2. ให้จังหวัดรวบรวมรายงานตามแบบ คม. 2 ของอ าเภอเพื่อรายงานตามแบบ คม. 1 
และแบบ คม. 3 (ถ้ามี) ให้กรมการปกครองทราบทุกเดือน 

      ประเด็นท่ี 3 การโอนจัดสรรงบประมาณ เป็นการสนับสนุนงบประมาณให้จังหวัดและ 
อ าเภอ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สอย ค่าเบี้ยเล้ียงและค่าวัสดุในการปฏิบัติงาน โดยโอนจัดสรร 
งบประมาณงวดแรก ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม  2562 จ านวน  
11,120,000 บาท ยอดการเบิกจ่ายปัจจุบัน 16 จังหวัด จากจ านวนท้ังหมด  
76 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 29 และ 260 อ าเภอ จากจ านวนท้ังหมด 878 อ าเภอ 
คิดเป็นร้อยละ 30  

      การตรวจติดตาม ให้จังหวัด / อ าเภอ เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณงานแรกให้แล้วเสร็จ 
ภายในเดือนมีนาคม 2562 เพื่อโอนจัดสรรงบประมาณงวดท่ีสองต่อไป รายละเอียด 
ตามหนังสือ ท่ี มท 0307.1/ว24121 ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2561 
 

หน.ผตปค.    - ประเด็นการตรวจติดตามของ สน.สก. ขอให้ ผตปค. รายงานผลการตรวจ 
 (นายสมชัย คล้ายทับทิม)      มายัง กตร. เพื่อสรุปและน าเสนอประจ าเดือน 
 

มติที่ประชุม    - รับทราบ 
/ หน.ผตปค. … 
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   (2) การอ านวยความสะดวกแก่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
หน.ผตปค.   - เชิญผู้แทน สน.สก. 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม) 
 

ผู้แทน สน.สก.                   - ตามท่ีท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เข้าร่วมประชุมในฐานะท่ีท่านเป็นกรรมการ 
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ท่ีสาขาตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เมื่อวันท่ี  
29 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ท่ีประชุมได้ช้ีแจงว่า มูลนิธิได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงกรรมการ  

                                 และมีข้อขัดข้องบางประการท าให้ล่าช้า จึงขอให้กระทรวงมหาดไทยติดตามเร่งรัด              
   ซึ่งหลังจากการประชุม กระทรวงฯ ได้มีหนงัสือส่ังการให ้สน.สก. ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าท่ี 

ท่ีดูแลรับผิดชอบเรื่องมูลนิธิ ตรวจติดตามมูลนิธิท่ีเป็น รพ.สาขาของมูลนิธิโรงพยาบาล 
สมเด็จพระยุพราช ท้ัง ๔ ภาค จ านวน ๒๑ แห่ง โดยก าชับให้เจ้าหน้าท่ีให้ความส าคัญ 
และให้อ านวยความสะดวกในการด าเนินการ ในการนี ้กรมการปกครอง ได้มีหนังสือแจ้ง
ท้ัง ๒๑ จังหวัดแล้ว เมื่อวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จึงขอให้ ผตปค. ก าชับและติดตาม
การด าเนินการของจังหวัดและใหร้ายงานผลใหก้รมการปกครองทราบ เพื่อรายงานปลัด
กระทรวงฯ ทราบต่อไป 
 

หน.ผตปค.             - ขอให้ ผตปค. ซึ่งรับผิดชอบเขตตรวจราชการ ซึ่งมีจังหวัดท่ีเป็นท่ีต้ังของมูลนิธิ 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)     โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ช่วยก ากับ ติดตาม การจดทะเบียนแก้ไขเปล่ียนแปลง  

ซึ่งเริ่มจากอ าเภอและส่งเรื่องไปยังจังหวัด โดยมีผู้ว่าฯ เป็นนายทะเบียน และรายงาน 
ผลการตรวจราชการเรื่องดังกล่าวมายัง กตร. เพื่อรวบรวมและน าเสนอในท่ีประชุม 
ต่อไป ส าหรับจังหวัดท่ีเป็นท่ีต้ังของมูลนิธิฯ ๒๑ แห่ง ประกอบด้วย ๑) ราชบุรี  
๒) สระแก้ว ๓) เชียงราย ๔) พิษณุโลก ๕) น่าน ๖) แพร่ ๗) พิจิตร ๘) เพชรบูรณ์  
๙) อุบลราชธานี ๑๐) ยโสธร ๑๑) ขอนแก่น ๑๒) กาฬสินธุ์ ๑๓) สกลนคร  
๑๔) อุดรธานี ๑๕) หนองคาย ๑๖) เลย ๑๗) นครพนม ๑๘) ยะลา ๑๙) ปัตตานี  
๒๐) นครศรีธรรมราช และ ๒๑) สุราษฎร์ธานี 

                           

มติที่ประชุม    - รับทราบ 
 

3.2 ประเด็นการตรวจติดตามของ วช. 
   (1) การติดตามผลการด าเนินการงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หน.ผตปค.    - เชิญผู้แทน วช. 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)  
 

ผู้แทน วช.    - วช. ได้รับจัดสรรงบประมาณจ านวน ๑,๑๐๐ ล้านเศษ รวมทั้งหมด ๑,๙๕๙  
โครงการ ท่ีจะจัดสรรให้กับจังหวัดและอ าเภอ ส าหรับการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ในส่วนของงบลงทุน ไตรมาสท่ี ๒ ต้องเบิกให้ได้ร้อยละ ๔๕ ซึ่งจ านวนไม่เยอะ  
แต่การเบิกจ่ายล่าช้า ณ ปัจจุบัน ข้อมูลการเบิกจ่ายใน ๑,๙๕๙ โครงการ  
ตามเอกสารท่ีจังหวัดรายงานเบิกจ่ายไปแล้ว ๔๓๕ รายการ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 

                               ๑,๔๔๑ รายการ (ยังไม่เบิกจ่าย อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย) ท่ียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  
 

 
/ ๘๓ รายการ ... 
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                               ๘๓ รายการ (ตามเอกสารแนบ) เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตาม 
                               มาตรการของ มติ ครม. และของผู้บริหารกรมการปกครอง ท่านได้ส่ังการ 

เรื่องการเบิกจ่ายในรายการต่าง ๆ รายการท่ีไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

ให้เร่งรัดด าเนินการเบิกจ่ายและก่อหนี้ฯ ให้แล้วเสร็จในไตรมาสท่ี ๒ คือ  
เดือนมีนาคม 2562 ส่วนรายการท่ีเกิน 2,000,000 บาท ก็ขอให้ก่อหนี้ 
และเบิกจ่ายล่วงหน้า 15% ภายในเดือนมีนาคม 2562 เช่นกัน ซึ่งมีการ 
ก่อหนี้แล้ว 1,44๑ โครงการ ท่ีก าลังด าเนินการคาดว่าจะเบิกจ่ายทันภายใน 
ไตรมาสท่ี ๒ ตามท่ีประสานไว้ แต่ก็ไม่ 100% จึงขอให้ท่าน ผตปค. ช่วยก าชับ  
เร่งรัดการเบิกจ่าย รวมทั้งรายการท่ียังไม่ก่อหนี้อกี 83 รายการ เบ้ืองต้นปัญหา 
ท่ียังไม่ก่อหนี้ คือ การท าแบบแปลน ปร.4 ปร.5 ใหม่ และติดปัญหาพื้นท่ี  
ท าให้การด าเนินการล่าช้า และมีการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ท าให้ล่าช้า  
 

หน.ผตปค.    - ในเดือนกุมภาพันธ์ ได้ออกตรวจติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายฯ พบว่า ปัญหา 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)    ท่ีท าให้การเบิกจ่ายล่าช้า คือ 

     1. ไม่มีการเบิกจ่ายล่วงหน้า เนื่องจากผู้รับเหมาเห็นว่ามีข้ันตอนท่ียุ่งยาก 
     2. ไม่มีการแบ่งจ่ายงวดงาน เนื่องจากงบประมาณจ านวนไม่มาก จึงท าให้เบิกจ่าย 
   เพียงงวดเดียว 
  ท้ังนี้ ได้ให้ค าแนะน าว่าควรมีการแบ่งจ่ายงวดงาน ในส่วนท่ีท าสัญญาแล้ว 
   ก็ไม่สามารถแก้ไขได้ จึงฝาก วช. ส าหรับปีงบประมาณถัดไปควรมีการก าชับว่า 
   ให้มีการแบ่งงวดงาน เพื่อไม่ให้การเบิกจ่ายล่าช้า 
 

ผตปค. เขต ๑๐    - ช่วงนี้ท่ีเบิกจ่ายช้าอาจเป็นเพราะใบจัดสรรไปช้าด้วย แต่ถ้างบประมาณไม่ถึง  
(นายสมเจตน์  เปลื้องนุช)       2,000,000 บาท ส่วนใหญ่ก็เบิกจ่ายได้ทัน 
 

หน.ผตปค.    - อีกปัญหา คือ การเปล่ียนแปลงโยกย้ายหรือการบรรจุใหม่ ของเสมียนตรา 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)     ในกรณีท่ีเป็นข้าราชการบรรจุใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลาในการเรียนรูง้านและขาด 
                               ประสบการณ์ในการท าเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นอีก 
                          สาเหตุหนึ่งท่ีท าให้การเบิกจ่ายล่าช้า 
 

มติที่ประชุม   - รับทราบ 
 

   (2) การตรวจติดตามการด าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ให้ที่ท าการปกครองจังหวัด/อ าเภอ สนับสนุนเศรษฐกิจพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ งวดที่ ๑ 

หน.ผตปค.    - เชิญผู้แทน วช. 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)  
 

ผู้แทน วช.    - การด าเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมได้รับการจัดสรร 
                        งบประมาณจ านวน ๒๑ ล้านบาท จากสภาพัฒฯ เพื่อให้จังหวัดและอ าเภอ 
                                ขับเคล่ือนการสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท้ังนี้ ในงวดท่ี ๑ กรมการปกครอง 

ได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดและอ าเภอประมาณ ๘ ล้านเศษ ซึ่งจัดสรรให้  
 

/10 จังหวัด... 
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๑๐ จังหวัด ๒๓ อ าเภอ ปรากฏว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีการเบิกจ่ายงบประมาณค่อนข้างล่าช้า เช่น จังหวัดสระแก้ว 
จังหวัดตาก ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
ระเบียบวาระการประชุม ท้ังนี้ ขอความอนุเคราะห์ ผตปค. เร่งรัด ติดตาม  
การด าเนินการเบิกจ่ายของโครงการต่อไป 

 

หน.ผตปค.    - ขอให้ ผตปค. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ของ ๑๐ จังหวัด ดังนี้ 1) ตราด 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)     2) สระแก้ว 3) หนองคาย 4) นครพนม 5) มุกดาหาร 6) เชียงราย 7) ตาก  

8) กาญจนบุรี 9) สงขลา และ 10) นราธิวาส 
  

มติที่ประชุม    - รับทราบ 
 

   (3) การตรวจติดตามการด าเนินโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน 
ในพืน้ที่ชายแดน (People to people Connectivity) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หน.ผตปค.    - เชิญผู้แทน วช. 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)  
 

ผู้แทน วช.    - ส าหรับโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในพื้นท่ีชายแดน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมการปกครองได้จัดสรรงบประมาณให้  
ท้ังหมด 128 อ าเภอ 31 จังหวัด โดยโอนงบประมาณเพียงงวดเดียว เป็นเงิน 
100,000 บาท / อ าเภอ ปัจจุบันมีการด าเนินการแล้วบางส่วน จึงขอความ
อนุเคราะห์จาก ผตปค. เร่งรัดการด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 

หน.ผตปค.    - ขอให้ ผตปค. ท่ีรับผิดชอบจังหวัดท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการ 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม) สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในพื้นท่ีชายแดน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๒ ประกอบด้วย 31 จังหวัด ดังนี้ จันทบุรี ตราด สระแก้ว บุรีรัมย์ สุรินทร์     
ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อ านาจเจริญ บึงกาฬ เลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร 
เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ น่าน พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตราด พิษณุโลก ราชบุรี 
กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร สงขลา สตูล นราธิวาส และ 
ยะลา ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 

ผตปค. เขต ๑๐       - ขอความอนุเคราะห์ วช. น าเสนอโครงการท่ีสามารถน าไปเป็นตัวอย่างให้กับ 
(นายสมเจตน์ เปลื้องนุช) อ าเภอต่างๆ เพื่อ ผตปค. ใช้เป็นข้อมูลในการให้ค าแนะน าต่อไป 
 

ผู้แทน วช.    - เนื่องจากงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการดังกล่าวไม่สูงนัก ส่วนใหญ่ใช้ 
ในการด าเนินการในด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านความมั่งคง เช่น การแข่งขันกีฬา  
การท าฝายร่วมกัน การป้องกันไฟป่าร่วมกัน และอาจจะมีการป้องกันโรคร่วมกัน 
ซักซ้อมภัยพิบัติร่วมกันระหว่างประเทศ คือวัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการ  
คือต้องการให้ประชาชนได้ปรึกษา พูดคุยกัน และร่วมกันแก้ไขปัญหา ซึ่งบางอ าเภอ 
หรือจังหวัด ได้น าโครงการไปต่อยอดในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดีมาก ในปีนี้ 
จะรวบรวมเป็น Best Practice เพื่อจะเป็นตัวอย่างให้กับอ าเภอและจังหวัดต่าง ๆ 
ได้ด าเนินการต่อไป 

/หน.ผตปค.... 
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หน.ผตปค.    - ปัญหาท่ีพบคือ งบประมาณไม่สามารถไปใช้ในต่างประเทศได้ 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม) 
 

ผู้แทน วช.    - วช. จะเชิญปลัดอ าเภอด้านความมั่นคงในพื้นท่ีชายแดน ท่ีรับผิดชอบโครงการนี้ 
                          มาประชุมและรับทราบถึงปัญหา เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขส าหรับด าเนินการต่อ                            

ในไตรมาสท่ี 3 
 

หน.ผตปค.    - ขอให้ ผตปค. ในเขตพื้นท่ีจังหวัดท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณตรวจติดตามด้วย 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)         
  

มติที่ประชุม    - รับทราบ 
 

3.๔ สรุปตัวชี้วัดของ กตร. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หน.ผตปค.    - ประเด็นตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)    1. ตัวชี้วัดท่ี 1 Best Practice 

   การจัดส่ง Best Practice ก าหนดไว้จ านวน 25 เรื่อง 5 คะแนน ผตปค.  
ต้องส่งเขตละ 3 เรื่อง 3 ช่องทาง ได้แก่ 1) เว็ปไซต์ 2) Dopachanel  
3) ส่ือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ 
   2. ตัวชี้วัดท่ี 2 ร้อยละของปัญหาข้อร้องเรียนท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
และได้รับการตอบสนอง 

3. ตัวชี้วัดท่ี 3 จ านวนครั้งการตรวจราชการของ ผตปค. เฉล่ียคนละ 300 ครั้ง
ต่อปี   

4. ตัวชี้วัดท่ี 4 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม ไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องการเบิกจ่ายของเราน่าจะบรรลุตามตัวชี้วัด  
   5. ตัวชี้วัดท่ี 5 จ านวนครั้งการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ กตร. ก าหนด 
เดือนละ 1 ครั้ง คงเป็นไปตามเป้าหมาย  
   6. ตัวชี้วัดท่ี 6 ร้อยละของบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะหรือเข้าร่วม 
กิจกรรมด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  
   ปีท่ีผ่านมา กตร. ได้ร่วมกันในการปฏิบัติภารกิจจนได้รับรางวัลดีเด่นในเรื่องของ 
การปฏบิัติงาน เรื่องของตัวชี้วัดท่ีกรมการปกครองได้ก าหนดไว้ ปีนี้ กตร. คงจะ 
ไม่พลาดรางวัล ขอความกรุณาจากท่านผู้ตรวจทุก ๆ ท่านช่วยกันปฏิบัติภารกิจ 

                               ตามท่ีได้รับมอบหมายให้ประสบผลส าเร็จตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนดไว้ 
 

มติที่ประชุม    - รับทราบ 
 

หน.ผตปค.    - ส าหรับรายละเอียดตัวชี้วัดท่ี 2 ร้อยละของปัญหาข้อร้องเรียนท่ีผู้บังคับบัญชา 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม) มอบหมายและได้รับการตอบสนอง เชิญฝ่ายเลขาฯ 
 

หน.กง.รรท.กตร.    - ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กพร. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ตัวช้ีวัดใหม่  
(พ.จ.ต.วิสูตร จ าพานิชย์) จากเดิมท่ีไม่มีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ เปล่ียนแปลงเป็น ด าเนินการ 

แล้วเสร็จภายใน 60 วัน โดยคิดร้อยละ 75 จากเรื่องร้องเรียนท่ีเข้ามาต้ังแต่เดือน 
ตุลาคม 2561 – กรกฎาคม 2562 ถ้าสามารถด าเนินการได้ตามตัวชี้วัดจะได้  
5 คะแนน 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม    - รับทราบ 
 

3.๕ การเตรียมความพร้อมในการย้ายสถานที่ท าการแห่งใหม่ของศูนย์ราชการ 
กระทรวงมหาดไทย 

หน.ผตปค.    - เชิญฝ่ายเลขาฯ 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)  
 

หน.กง.รรท.กตร.    - อปค. ได้มีหนังสือแจ้งเวียนทุกส านัก/กอง ให้เตรียมความพร้อมในการย้าย 
(พ.จ.ต.วิสูตร จ าพานิชย์)    สถานท่ีท าการแห่งใหม่ของศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย โดยให้แต่ละส านัก/กอง 
                             ก าหนดพื้นท่ีตารางเมตรและบุคลากร แล้วส่งให้กองคลังเพื่อน าไปพิจารณา       
   ภายในวันท่ี ๑๘ มีนาคม 2562 กตร. ได้ส่งเอกสารไปแล้ว โดยค านวณพื้นท่ีของ 

ผู้บริหาร ๑๒ คน ใช้พื้นท่ี ๒0 ตารางเมตร/คน ระยะเวลาการใช้งาน 12 ชม./วัน  
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีได้รับแจ้งจากกองคลัง ส่วนลักษณะความต้องการเฉพาะพิเศษ 
ท่ีเพิ่มไป คือ ห้องน้ าส่วนตัว พื้นท่ีรับแขก โต๊ะประชุมในห้องผู้ตรวจ และ 
ห้องประชุมท่ีมีความจุ 30-40 คน จ านวน 1 ห้อง ล่าสุดยังไม่ได้สถานท่ีต้ัง  
เบ้ืองต้นทราบว่า ในส่วนของกรมการปกครองเป็นอาคาร 20 ช้ัน ขอน าเรียน 
ให้ท่ีประชุมทราบโดยเบื้องต้น การก าหนดพื้นท่ีเป็นหลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน 
ของโยธาธิการ 

 

หน.ผตปค.    - เนื่องจากมีพื้นท่ีปัจจุบันคับแคบ จึงมีความจ าเป็นต้องหาพื้นท่ีรองรับในการจัดต้ัง 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)  กระทรวงได้มากกว่านี ้
 

มติที่ประชุม    - รับทราบ 
 

3.๖ โครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอ าเภอ 
และท้องที่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ติดตามงบ ผตปค.) 

หน.ผตปค.    - เชิญฝ่ายเลขาฯ 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)  
 

หน.กง.รรท.กตร.    - ด้วย ร.อปค. ได้ให้นโยบายในเรื่องการด าเนินโครงการฯ งบ ผตปค.  
(พ.จ.ต.วิสูตร จ าพานิชย์)   เพื่อไม่ให้การด าเนินการเกิดความล่าช้า เนื่องจากปัจจุบันการเสนอโครงการ 

มีรายละเอียดปลีกย่อยในการด าเนินการเยอะ เนื่องจากเจ้าหน้าท่ี กตร. ตรวจสอบ 
เบ้ืองต้น ส่งไป วช. ตรวจสอบอีกครั้ง เมื่อส่งไปถึงหน้าห้อง ร.อปค. ก็ตรวจอีกครั้ง 
ซึ่งเป็นการตรวจหลายรอบท าให้เรื่องค้างและช้า ดังนั้น ท่านจึงให้ หน.ผตปค.  
เป็นผู้เซ็นอนุมัติโครงการและให้รับผิดชอบเรื่องตรวจเอกสารให้ครบถ้วน  
และ วช. ได้ประสานไปยังท่านรองฯ ศักดิ์ชัย และท่านรองฯ วิเชียร แล้ว 
ยืนยันตามนี้ คือให้ หน.ผตปค. เป็นผู้เซ็นเอกสารอนุมัติโครงการเพื่อให้รวดเร็วขึ้น 
ดังนั้นเราต้องเพิ่มความละเอียดในการตรวจเอกสารให้มากขึ้นและได้แจ้งเจ้าหน้าท่ี 
ท่ีรับผิดชอบทราบแล้ว   

- ปัจจุบันมีการเสนอโครงการไปท้ังหมด 57 โครงการ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบระเบียบวาระการประชุม ส าหรับงบสนับสนุนขับเคล่ือน เป็นเงินรวมกับ
งบบูรณาการของอ าเภอ เพียงแต่แบ่งมาให้ ผตปค. ช่วยดูเพื่อไม่ใหซ้้ าซ้อนกับ 

 
/งบบูรณาการ... 
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งบบูรณาการของอ าเภอ และอาจจะเป็นช่ือโครงการเดียวกันแล้วท าใหซ้้ าซ้อนกัน  
เวลารายงานยอดก็อาจจะเป็นยอดเดียวกัน ส่วนหลักเกณฑ์ก็เหมือนเดิม ขอเรียน 
ให้ท่ีประชุมทราบ 

                             

หน.ผตปค.    - ฝาก ผตปค. ทุกท่านตรวจสอบรายละเอียดโครงการฯก่อนเสนอขออนุมัติ  
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)      และฝาก เจ้าหน้าท่ี ตรวจกล่ันกรองให้ด้วยในเรื่องรูปแบบรายการ ปร.4 ปร.5  

และราคา                                 
    

ผตปค. เขต ๑๐    - นอกจาก เจ้าหน้าท่ี จะดูเรื่องความครบถ้วนของเอกสารแล้วจะต้องดูความถูกต้อง 
(นายสมเจตน์ เปลื้องนุช)      เราไม่ต้องดูถึงการเปรียบเทียบเรื่องราคาหรือทางเทคนิค แต่ต้องดูคนท่ีเซ็นเอกสาร 
                                คือมีหน้าท่ีและสามารถเซ็นรับรองได้ เช่นว่าถ้าแบบแปลน ปร. 4 ปร. 5 ส่งมา 
                                ถ้ามี เจ้าหน้าท่ี รับผิดชอบเซ็นรับรองแล้วเราไม่ต้องไปรับผิดชอบเรื่องเอกสาร 

ทางเทคนิค และเรื่องราคาก็เช่นกันเมื่อมีการเปรียบเทียบราคาแล้วและเซ็นเอกสาร 
แล้ว ถือว่าในตัวเอกสารมีความครบถ้วนถูกต้องในสาระส าคัญและควรมีคนรับรอง 
ในส่ิงท่ีควรจะรับรองก็ถือว่าอนุมัติได้แล้ว เพราะในรายละเอียดดังกล่าวเราไม่
สามารถตรวจสอบใหไ้ด้ และผู้ตรวจจะตรวจสอบอีกครั้ง 

 

ผตปค. เขต ๑๒           - ขอเพิ่มเติม ประเด็นนี้เป็นประเด็นท่ีส าคัญและเกี่ยวเนื่องกับข้อกฎหมาย  
(นายวรวิทย์ ชัยสวัสด์ิ)     การมอบอ านาจให้ หน.ผตปค. เซ็นเอกสารก็เป็นเรื่องท่ีดีในเรื่องความรวดเร็ว  

แต่ถ้าเป็นแนวทางเดิมจะช่วยป้องกันเรา เมื่อส่งโครงการแล้วเราคิดว่าน่าจะได้          
                             แต่อย่างน้อยเอกสารผ่านกองคลัง ผ่านท่านรอง ช่วยกรองยิง่ท่านรองฯ นิวฒัน์            
                             ท่านละเอียดมาก อย่างเช่นปีท่ีแล้วทราบว่าท่านส่งกลับมาให้แก้ไข เพราะตรงนี้จะเป็น  
                              เหรียญสองด้าน จุดนี้ท่ีจะช่วยปิดช่องโหว่ให้ได้ อย่างท่ีท่าน ผตปค.สมเจตน์ พูด คือเรื่อง  
                              ปร. 4 ปร. 5 เรื่องแบบเป็นเรื่องท่ีส าคัญ อย่างเช่น สมัยผมเป็นนายอ าเภอจะต้องมีการ 
                               รับรองของวิศวกร อย่างเช่นตอนนี้เทศบาลต าบลเวลาจะเขียนโครงการต่าง ๆ  
 ต้องเป็นวิศวกรสามัญรับรอง ประเด็นตรงนี้ กตร. ต้องช่วยผู้ตรวจดู เพราะผู้ตรวจ 
 เมื่อรับโครงการมาจะไม่มีเวลามาดูรายละเอียด ผู้ช่วยก็ไม่มีเวลาเพียงแต่ ตามให้ได้ 

 ว่าต้องการเอกสารอะไรเพิ่มเติม เช่น ปร.4 ปร.5 แบบค าร้อง แบบต่าง ๆ  
 แต่ประเด็นตรงท่ีจะอนุมัติฝากเจ้าหน้าท่ีดู การผ่านกระบวนการกรองงานจะน้อยลง  
 เพราะเอกสารจะอยู่ท่ีเรา จากผู้ตรวจ และเสนอ หน.ผตปค. เซ็นอนุมัติโครงการ และ 

                              จ่ายเงินได้ ตรงนี้ผมเกรงปัญหาจะตามมาถ้าไม่ละเอียดในเรื่องของแบบ มาตรฐาน 
                               ครุภัณฑ์ และเรื่องของราคา 
 

ผตปค. เขต ๑๐       - กรณีมีมาตรฐานครุภัณฑ์ต้องให้ลงตามรายการ การเปรียบเทียบสามร้าน 
(นายสมเจตน์ เปลื้องนุช)     เมื่อมีการเปรียบเทียบ 3 ร้าน ตามเกณฑ์แล้ว ก็ถือว่าอ าเภอต้องรับผิดชอบ  

ในกรณีราคาเกินจริงแต่เราคงไม่ถึงขั้นลงไปสอบว่าเสนอราคาเกินหรือไม่  
แต่เราต้องตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร  

 

หน.กง.รรท.กตร.    - หน.ผตปค. เป็นผู้อนุมัติโครงการ แต่การอนุมัติเงินงบประมาณยังเป็นอ านาจ 
(พ.จ.ต.วิสูตร จ าพานิชย์)  ของ อปค. ซึ่ง กตร. ต้องละเอียดในเรื่องเอกสารท่ีเสนอขออนุมัติ เรามีเจ้าหน้าท่ี 

รับผิดชอบเพียงคนเดียวอาจท าใหม้ีเอกสารตีกลับมาแก้ไขและได้ให้ฝ่าย บห.  
เข้าไปช่วยตรวจสอบเพิ่มเติม  

/หน.ผตปค... 
                         



-12- 
 

หน.ผตปค.     - ฝากเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารเพราะอาจไม่มีเวลาดูเรื่องรายละเอียด ปร.4  
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)   ปร. 5 รูปแบบประมาณการถูกต้องหรือไม่ ฝาก กตร. หาเจ้าหน้าท่ีมาช่วยตรวจ 
                              เอกสาร และเจ้าหน้าท่ีต้องตรวจกล่ันกรองให้ละเอียดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเรื่องราคา 
                              และประมาณการ รวมทั้งงบบูรณาการการขับเคล่ือนระดับอ าเภอซึ่งทาง วช. ได้ขอ 
                              ความร่วมมือมาให้ ผตปค. ไปตรวจติดตามและมีแบบรายงานผ่านทางระบบ  

ฝาก ผตปค. ตรวจติดตามและพิจารณาคัดเลือก Bert Practice ของแต่ละอ าเภอ  
ว่าอ าเภอไหนมีการน างบประมาณตัวนี้ไปใช้แล้วเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้อง 

                      ประชาชนและประสบผลสัมฤทธิ์ในการใช้จ่ายงบประมาณด้วย 
                                      

มติที่ประชุม    - รับทราบ 
 

3.๗ การปรับปรุงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการก ากับและติดตามการ
ปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

หน.ผตปค.    - เชิญฝ่ายเลขาฯ 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม) 
  

หน.กง.รรท.กตร.    - ทางส านักนายกรัฐมนตรี ส่งมาท่ีกระทรวง และ กระทรวงได้ส่งมาท่ี กตร.  
(พ.จ.ต.วิสูตร จ าพานิชย์)    เรื่องการปรับปรุงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการก ากับและติดตามการปฏิบัติ 
                                  ราชการในภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ประเด็นคือให้พิจารณาว่า 

ควรให้มีการแก้ไขหรือไม่ ถ้ามีการแก้ไขระเบียบฯ ก็จะสอดคล้องกับระเบียบ 
การตรวจของเรา ถ้าไม่มีการแก้ไขอะไร กตร. ก็จะท าหนังสือแจ้งส านักนายกฯ 

                              และผมได้เสนอไว้เบ้ืองต้น ในข้อเสนอแนะ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ในระเบียบข้อท่ี 8 แก้ไขว่า การตรวจราชการ 
เห็นควรด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ  ทางกระทรวงได้ทวงถามมา  
ถ้าไม่ส่งภายในวันศุกร์ท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ กตร. จะท าหนังสือแจ้ง 
ว่าไม่มีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ โดยผ่าน ร.อปค. และน าส่งส านักนายกรัฐมนตรี 
ต่อไป 

 

หน.ผตปค.    - ฝากท่าน ผตปค. ลองไปศึกษาว่ามีประเด็นไหนท่ีจะมีข้อเสนอแนะในการแก้ไข  
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)    ปรับปรุงระเบียบฯ ใหส่้งมาท่ีไลน์กลุ่ม ผตปค. ภายในวันท่ีศุกร์ ท่ี 28 กุมภาพันธ์  
                            2562 เพื่อใหเ้จ้าหน้าท่ีท าสรุปและน าเสนอ ร.อปค. และแจ้งไปยังส านัก 

นายกรัฐมนตรีต่อไป 
 

มติที่ประชุม    - รับทราบ 
 

3.๘ สรุปเร่ืองร้องเรียนเดือน กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๒ 
หน.ผตปค.    - เชิญ หน.กง.รรท. 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม) 
 

หน.กง.รรท.    - เดือนกุมภาพันธ์ 2562 กตร. มเีรื่องร้องเรียนเข้ามาท้ังหมด 10 เรื่อง  
(พ.จ.ต.วิสูตร จ าพานิชย์)      ยอดรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖1 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จ านวน 75 เรื่อง  
 

/ด าเนินการ... 
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ด าเนินการแล้ว 26 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 49 เรื่อง รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบระเบียบวาระการประชุม 

- กรณีท่ีมีเรื่องร้องเรียนซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของ ผตปค. ทาง กง.รรท. ขออนุญาต 
แจ้ง ผตปค. เบ้ืองต้นทางไลน์ส่วนตัว ส่วนหนังสือเมื่อ ผตปค. ลงนามแล้ว จะรีบ
จัดส่งให้โดยเร็ว 

 

หน.ผตปค.    - ต้องขออนุญาตในเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ อาจจะให้เจ้าหน้าท่ีประสาน ผตปค.  
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)    เพื่อทราบก่อน เพราะผมมีพื้นท่ีและบ้านพักท่ี จ.ร้อยเอ็ด และท าให้ไม่ได้เข้ามา  
                              ส านักงานบ่อย ก็ต้องขออภัย และเวลาท่ีผมเซ็นและมอบหมายให้แต่ละเขต 

ของ ผตปค. ก็ขอความกรุณาท่านด าเนินการด้วย และฝาก ผตปค. ตรวจสอบ 
เร่งรัดการด าเนินการเรื่องร้องเรียนต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖1 ถึงเดือนกุมภาพันธ์  
๒๕๖๒ ในเขตตรวจราชการของท่าน เพราะเรามีเป้าหมายว่าต้องด าเนินการ 
ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน ยกเว้นเรื่องท่ีต้องใช้เวลา ต้องดูเรื่องข้อกฎหมายต่าง ๆ  
ท่านอาจจะขอนิติกรลงไปช่วยท่านได้  

                             

มติที่ประชุม    - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
  4.1 สรุปผลการด าเนินงานตรวจราชการเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  

หน.ผตปค.    - ผลการตรวจราชการเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ประเด็นการบริหารจัดการขยะ 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม) ตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนท้ิง” ซึ่ง ผตมท. และ ผตปค. ได้บูรณาการ

ร่วมกันเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน  
“แยกก่อนท้ิง” โดยได้มีการจัดกิจกรรม Kick off พร้อมกันท่ัวประเทศ ในวันท่ี 9 
มกราคม 2562  
   การด าเนินการ 
   1. ทุกจังหวัดได้มีการจัดประชุมและจัดท าแผนปฏิบัติการ/ก าหนดเวลา/เป้าหมาย  
และกิจกรรมในการคัดแยกและการเก็บขยะ โดยทุกอ าเภอได้จัดประชุมตามแผน 
ปฏิบัติฯ ช้ีแจงให้ อปท. ส่วนราชการ/ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทราบ 
   2. การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ อ าเภอให้ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน มอบหมาย 
คณะกรรมการหมู่บ้านรณรงค์เป็นรายครัวเรือน ให้ทุกครัวเรือนมีถังขยะอินทรีย์  
และให้ทุกหมู่บ้านได้มีหลัก 3 ช. (ใช้น้อย ใช้ซ้ า น ามาใช้ใหม่) และบางอ าเภอ 
มีการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้การคัดแยกขยะตามชุมชนท่ีสาธารณะ  
ร้านค้าในหมู่บ้าน เป็นต้น 
   3. อ าเภอได้มีการส่ังการ อปท./ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน  
มีจุดรวบรวมขยะอันตรายท่ีเหมาะสมเพื่อรอการเก็บขยะต่อไป 
   ข้อสังเกต/ปัญหาอุปสรรค 
   1. ทุกอ าเภอได้มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ โดยบางอ าเภอได้มีการ
บริหารจัดการขยะภายในท่ีว่าการอ าเภอ โดยมีการจัดท าถังขยะแยกประเภท 
ไว้เป็นตัวอย่าง 
 

/2. อ าเภอส่ังการ... 
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   2. อ าเภอส่ังการให้ ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน รณรงค์ให้ทุกหมู่บ้านใช้หลักการ 3 ช.  
ในการบริหารจัดการขยะ โดยเฉพาะการคัดแยกขยะท่ีสามารถน ากลับมาใช้  
ขยะอันตรายและการจัดการกับขยะอินทรีย์อย่างเหมาะสม มิให้มีขยะอินทรีย์ตกค้าง 
จ านวนมาก อาจส่งกล่ินและแมลงรบกวนโดย ผตปค. ได้ก าชับให้รายงานผล 
การด าเนินงานให้ ปค. ทราบทุก 15 วัน 
   3. ในเรื่องการก าหนดจุดท้ิงขยะในแต่ละหมู่บ้านซึ่ง อปท. จะต้องประสาน  
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อก าหนดจุดท้ิงขยะและจัดท าประกาศท้องถิ่น วัน เวลา  
สถานท่ี จัดเก็บขยะ ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการ ผตปค. ได้ก าชับให้อ าเภอ 
ก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับชุมชนในเรื่องกล่ินและน้ าเสีย 
   4. อ าเภอมีความเห็นว่า ความส าเร็จของการด าเนินการ การบริหารจัดการขยะ 
ขึ้นอยู่กับการให้ความส าคัญของผู้บริหารท้องถิ่น ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ซึ่งมีอ านาจหน้าท่ีโดยตรง และมีงบประมาณ นอกจากการส่ังการตามข้ันตอนหนังสือ 
แล้ว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงควรก าหนดเป็นตัวชี้วัดท่ีให้น้ าหนักคะแนน 
ในการประเมินในเรื่องดังกล่าวนี้ ท้ังตัวผู้บริหารและภาพรวมของ อปท.  
ส าหรับการประกวดหมู่บ้านและการประเมินผู้น า ผู้บริหาร แต่ละระดับ เช่น  
การประกวดหมู่บ้านอยู่ดีมีสุข บ้านสวยเมืองสุข ประกวดผู้ใหญ่บ้าน  
ก านันแหวนทองค าฯ ก็ควรก าหนดตัวชี้วัดในเรื่องการจัดการขยะตามแนวทาง 
แผนแม่บท เป็นตัวชี้วัดท่ีมีน้ าหนักคะแนนในการประเมินท่ีมากพอสมควร  
เพื่อขับเคล่ือนให้นโยบายนี้ต่อเนื่องและบรรลุผลได้ในปี 2564 

ผตปค. เขต ๑๐       - จากการตรวจราชการ พบข้อสังเกตว่า หมู่บ้าน/ชุมชนท่ีเคยได้รับรางวัล 
(นายสมเจตน์ เปลื้องนุช)     เรื่องการจัดการขยะดีเด่น จะมีการด าเนินงานแบบบูรณาการ ระหว่างท้องท่ี  

ท้องถิ่น ชุมชน โรงเรียน และมีการก าหนดหน้าท่ีกันอย่างชัดเจนในเรื่องของ 
การปฏิบัติและการด าเนินงานในรูปแบบธนาคารขยะหรือกองทุนขยะ 

                             

มติที่ประชุม    - รับทราบ 
 

หน.ผตปค.    - ประเด็นการด าเนินการแจกจ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับประชาชน 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)    ปัญหาอุปสรรค 

   เหตุท่ีไม่สามารถแจกจ่ายบัตรให้กับผู้มีสิทธิได้ครบ 100% เนื่องจาก 
   ผู้มีสิทธิไม่ได้อยู่ในพื้นท่ี, ไปประกอบอาชีพต่างภูมิล าเนา, บัตรไม่ระบุท่ีอยู่  

เจ้าหน้าท่ีไม่สามารถติดต่อผู้มีสิทธิได้ 
                             

มติที่ประชุม    - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5 ข้อสังเกตของ ผตปค. จากการตรวจราชการเพื่อน าเข้าทีป่ระชุมประจ าเดือน ปค.  
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 256๒ 

หน.ผตปค.    - เนื่องจากประเด็นการตรวจราชการประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีจ านวนมาก 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)     ดังนั้นการน าเสนอในท่ีประชุมน่าจะพิจารณาจากเรื่องท่ี อปค. เน้นย้ าและ 

ให้ความส าคัญมาก เช่น เรื่องการบริหารจัดการขยะ การแจกจ่ายบัตรสวัสดิการ 
แห่งรัฐ 
 

/หน.กง.รรท... 
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หน.กง.รรท.    - กตร. ได้จัดท า Power point ส าหรับน าเสนอท่ีประชุม ปค. ประจ าเดือน 
(พ.จ.ต.วิสูตร จ าพานิชย์)      กุมภาพันธ์ 256๒ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องไว้เรียบร้อยแล้ว การน าเสนอรูปภาพใช้เวลา 

ไม่ถึง ๑ นาที ส าหรับประเด็นการน าเสนอผลการตรวจ กตร. จัดท าไว้ 3 เรื่อง คือ  
   1. เรื่องการแก้ไขปัญหาขยะ เนื่องจากเป็นเรื่องท่ี หน.ผตปค. ท่านเดิมก าหนดให้มี 
การตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นนโยบายส าคัญ  กตร. ได้ระบุปัญหา 
การด าเนินการและข้อสังเกต รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบระเบียบวาระ 
การประชุม และน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะ ผลการด าเนินงานการติดตาม 
ความก้าวหน้าใน 257 อ าเภอ ซึ่งเป็นตัวเลขท่ีได้จากการรายงานของ ผตปค. ซึ่งอ าเภอ 
ทุกอ าเภอมีการด าเนินการท้ังหมด ปัญหาอุปสรรคในเรื่องนี้ สรุปมาจากการรายงาน 
ของ ผตปค. สุดท้ายได้เสนอว่าตามท่ี อปค. ได้ส่ังการ จึงได้สรุปข้อเสนอแนะปัญหา 
อุปสรรคและรายงานให้ อปค. ทราบตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน ซึ่งจะครบก าหนด 
ในวันท่ี 9 มีนาคม 2562 นี้ ขอให้ ผตปค. พิจารณาเพื่อแก้ไขหรือเพิ่มเติมในเอกสาร 
 

ผตปค. เขต 10    - เพื่อให้การขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาขยะเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น อาจเพิ่มเติม 
(นายสมเจตน์  เปลื้องนุช)     ในส่วนข้อเสนอแนะ เช่น ก าหนดให้การด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะ เป็นหัวข้อ 

ประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้ังของอ าเภอ ท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
หรือควรให้มีการสนับสนุนการด าเนินการ เช่น ส่งเสริมองค์ความรู้ ส่งเสริม 
การมีส่วนร่วม เป็นต้น 

 

ผตปค. เขต 7    - การน าเสนอเรื่องการแก้ไขปัญหาขยะในท่ีประชุมประจ าเดือน ปค. เห็นควร  
(นายบุญช่วย  หอมยามเย็น)  น าเสนอในลักษณะ Best Practice เพื่อเป็นตัวอย่างให้อ าเภอ/ชุมนม เป็นแนวทาง 

ในการบริการจัดการขยะในชุมชนของตนเอง และเป็นท่ีน่าสนใจส าหรับผู้เข้าร่วม 
ประชุม 
 

หน.กง.รรท.    - ขณะนี้ กตร. มี Best Practice เรื่อง แผนรณรงค์ "แยกก่อนท้ิง" บ้านรางพลับ 
(พ.จ.ต.วิสูตร จ าพานิชย์) ต าบลกรับใหญ่ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จาก ท่านวิรัตน์ ไชยสิทธิ์ ผตปค.  

เขต 3 
 

ที่ประชุม    - รับชม Best Practice เรื่อง แผนรณรงค์ "แยกก่อนท้ิง" บ้านรางพลับ  
ต าบลกรับใหญ่ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  
 

มติที่ประชุม    - รับทราบ/เห็นด้วยในการน าเสนอ Best Practice ในท่ีประชุมประจ าเดือน ปค. 
 

หน.กง.รรท.    - 2. เรื่องการแจกจ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ข้อมูลจาก สน.ปท. การแจกจ่ายบัตรฯ 
(พ.จ.ต.วิสูตร จ าพานิชย์)      คลังจังหวัดมอบหมายให้ทีมขับเคล่ือนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจ าหมู่บ้าน/ 

ชุมชน เป็นผู้ด าเนินการแจกจ่าย ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 31 มกราคม 2562  
หลังจากวันท่ีก าหนดทีมขับเคล่ือนฯ จะส่งคืนบัตรฯ กลับมายังอ าเภอ และประชาชน 
ต้องมาติดต่อขอรับบัตรท่ีอ าเภอภายในวันท่ี 1-28 กุมภาพันธ์ 2562 หลังจากวัน 
ท่ีก าหนดหากประชาชนไม่มาติดต่อขอรับบัตร อ าเภอจะด าเนินการส่งคืนคลังจังหวัด  
ซึ่งหลังจากนั้นประชาชนต้องไปติดต่อขอรับบัตรฯ ท่ีคลังจังหวัด หากต้องการทราบ 
ข้อมูลว่าอ าเภอส่งบัตรท่ีเหลือจากการแจกจ่ายหลังจากวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562  
คืนให้กับคลังจังหวัดเท่าใด ต้องโทรประสานกับคลังจังหวัด เนื่องจาก สน.ปท. ไม่มี 
ข้อมูลในส่วนนี้ 

/ผตปค... 
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ผตปค. เขต6,ส่วนกลาง   - เนื่องจากการประชุม ปค. เป็นการประชุมท่ีมีการถ่ายทอดสด ดังนั้น การน าเสนอ 
(นายวรญาณ  บุญณราช) เรื่องการแจกจ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ควรเป็นไปในรูปแบบการน าเสนอ 

คล้ายการบอกเล่า เนื่องจากเห็นว่าการน าจ านวนตัวเลขไปเปิดเผยยังสาธารณะ 
อาจจะส่งผลต่อการด าเนินการในเรื่องอื่นๆได้ และการรายงานจ านวนบัตรท่ีเหลือนั้น
เป็นหน้าท่ีท่ีอ าเภอต้องด าเนินการอยู่แล้ว และเนื่องจากวันประชุม ปค. เป็นวันสุดท้าย 
ท่ีอ าเภอต้องด าเนินการแจกจ่ายบัตรฯ ดังนั้น จึงยังไม่สามารถสรุปยอดบัตรเหลือได้  
การน าเสนอในท่ีประชุมอาจใช้ค าว่า “อยู่ระหว่างการแจกจ่าย” 
 

ผตปค. เขต 12       - เห็นด้วยกับข้อเสนอของ ผตปค. เขตส่วนกลาง ในเรื่องของการไม่ลงลึกถึงข้อมูล 
(นายวรวิทย์  ชัยสวัสด์ิ) จ านวนตัวเลข ควรน าเสนอในภาพรวม/ประเด็นข้อสังเกต 
  

มติที่ประชุม    - รับทราบ/เห็นด้วย 
 

หน.กง.รรท.    - 3. เรื่องบ้านพักข้าราชการกรมการปกครอง ระดับต่ ากว่านายอ าเภอลงมา  
(พ.จ.ต.วิสูตร จ าพานิชย์)    กรณีการแก้ไขปัญหาบ้านทรุดโทรม การจัดระเบียบการเข้าพัก เนื่องจาก 

มีเรื่องร้องเรียนเข้ามา 
 

ผตปค. เขต ๑๐       - ขอให้ กตร. ตรวจสอบข้อมูลท่ีน าเสนอมา อย่าให้ขัดต่อระเบียบ เห็นควร 
(นายสมเจตน์ เปลื้องนุช)     เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น  

   1) กรณีบ้านพักช ารุด ทรุดโทรม เห็นควรเร่งรัดอ าเภอด าเนินการจ าหน่าย  
ขายทอดตลาด 
   2) เรื่องการจัดคนเข้าพักบ้านพักข้าราชการฝ่ายปกครอง เห็นควรก าชับให้ 
จังหวัด/อ าเภอปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  

 

หน.ผตปค.    - เนื่องจากเรื่องดังกล่าวไม่ใช่ประเด็นการตรวจติดตามประจ าเดือนของ ผตปค.   
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)     จึงยังไม่ควรน าเสนอในท่ีประชุมประจ าเดือน ปค. และเห็นควรน าเรื่องการเร่งรัด 

การเบิกจ่ายงบประมาณน าเสนอในท่ีประชุม 
 

ที่ประชุม                      - เห็นชอบให้น าเสนอประเด็นการตรวจราชการประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562  
ในท่ีประชุมประจ าเดือน ปค. จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 
   1) เรื่องการแก้ไขปัญหาขยะ 
   2) เรื่องการแจกจ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
เนื่องจากอยู่ในห้วงเวลาท่ีเหมาะสม 
  - รับชม Power Point ส าหรับน าเสนอท่ีประชุม ปค. ประจ าเดือนกุมภาพันธ์  
256๒ 
 

หน.ผตปค.    - มอบฝ่ายเลขาฯ ปรับข้อมูลการน าเสนอ Power point ตามข้อเสนอในท่ีประชุม 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)      
 

หน.กง.รรท.    - รับทราบ/ถือปฏิบัติ 
(พ.จ.ต.วิสูตร จ าพานิชย์)       
 
 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
   6.1 สรุปค่าใช้จ่าย กตร. 
หน.ผตปค.    - เชิญฝ่ายเลขาฯ 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)  
 

หน.กง.รรท.   - ข้อมูล ณ วันท่ี 2๕ กุมภาพันธ์ 2562 จ านวนเงินรายรับ ๓๓,๖๕๗ บาท  
(พ.จ.ต.วิสูตร จ าพานิชย์) จ านวนเงินรายจ่าย ๔,๓๗๑ บาท จ านวนเงินคงเหลือ ๒๙,๒๘๖ บาท ค้างรับ 

เงินส ารองจ่ายค่าโทรศัพท์ ผตปค. และ ผอ.กตร. ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2562 
จ านวน 22,3๓๓.๐๔ บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบระเบียบวาระ 
การประชุม 
 

มติที่ประชุม    - รับทราบ  

เลิกประชุม  ๑๒.๐๐ น.  
 
     
 
      (นางสาวหัชชพร อธิจันทร์) 
              จพง.ธก.ปง 
        ผู้จดรายงานการประชุม                                
                        
 

(นางมนัสนันท์ ปุณยศิริกุล) 
 หน.ฝ.บห.     

                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
 
 

 
 
               
 
 


